

Số: 189/BC-UBND

Hương Sơn, ngày 07 tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện các nội dung chất vấn và các ý kiến, kiến nghị của cử tri còn ghi nhận tại Kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân huyện khoá XX đến nay
(Tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 16 HĐND huyện)

Thực hiện các Kế hoạch của Hội đồng nhân dân huyện: Số 27/KH-HĐND ngày 17/5/2024 về việc chuẩn bị Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 Hội đồng nhân dân huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và số 28/KH-HĐND ngày 31/5/2021 về tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, Hội đồng nhân dân huyện khoá XX; sau khi giao các phòng, ban, đơn vị rà soát, xử lý, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả thực hiện các nội dung chất vấn và các ý kiến, kiến nghị của cử tri còn ghi nhận tại Kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân huyện khoá XX đến nay như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CHẤT VẤN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TẠI KỲ HỌP THỨ 14 ĐẾN NAY

Câu 1: Sau sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021, tình trạng thừa, thiếu cục bộ công chức tại một số xã, thị trấn đã gây khó khăn trong quá trình quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ tại cấp xã. Theo phương án tổng thể sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, huyện Hương Sơn tiếp tục sáp nhập 6 xã thành 3 xã. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện cho biết thực trạng và giải pháp sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư sau sáp nhập? Đặc biệt là các giải pháp cụ thể khắc phục tình trạng thừa thiếu cục bộ công chức tại một số xã, thị trấn hiện nay.

Trả lời:

Về thực trạng đội ngũ: Tổng số công chức cấp xã hiện có 241/250 người, thiếu 09 người (trong đó: Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã thiếu 04 người; Văn phòng - Thống kê thiếu 01 người; Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường thiếu 08 người; Tư pháp - Hộ tịch thiếu 04 người; Văn hóa - Xã hội thiếu 04 người; Tài chính - Kế toán thừa 12 người).

Sau khi có ý kiến kiến nghị của cử tri và chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân huyện khoá XX đến nay, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định điều động 46 công chức (trong đó: 20 công chức Tài chính - Kế toán, 21 công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường, 04 công chức Văn phòng - Thống kê và 01 công chức Văn hóa - Xã hội. Đến nay các xã, thị trấn đã được sắp xếp, bố trí cán bộ công chức cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác, giải quyết tình trạng nơi thừa, nơi thiếu mà cử tri quan tâm.

Trong thời gian tới, để thực hiện tốt Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, đồng thời sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư sau sáp

nhập, khắc phục tình trạng thừa - thiếu cục bộ, Ủy ban nhân dân huyện tập trung một số giải pháp sau:

- Đề xuất tuyển dụng bổ sung 01 công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, 03 công chức còn thiếu sẽ điều động từ các xã sáp nhập sang.

- Tiếp tục rà soát cụ thể số lượng, chất lượng, chuyên môn đào tạo đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, đặc biệt đối với số đối tượng hiện còn dôi dư (công chức Kế toán) để bố trí phù hợp với vị trí còn thiếu tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Sau khi phê duyệt Đề án sáp nhập đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025, huyện tiến hành nhập 6 xã thành 3 xã, từ đó sẽ điều chuyển ở một số vị trí còn thiếu như hiện nay (Quân sự, Văn phòng, Tư pháp, Địa chính...); đồng thời, trên cơ sở các chính sách của Trung ương, của tỉnh, sẽ tiến hành triển khai việc tinh giảm biên chế, và chính sách để khuyến khích cán bộ, công chức nghỉ trước tuổi hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Câu 2: Việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức là khâu quan trọng. Tuy nhiên, trên thực tế việc đánh giá, xếp loại hằng năm vẫn còn biểu hiện hình thức, chưa thực chất. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện cho biết những giải pháp trong thời gian tới để công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức được chính xác và thực chất?

Trả lời:

Thời gian qua, mặc dù Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức theo đúng nguyên tắc (quy định tại Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 và Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ) nhưng công tác đánh giá, xếp loại cán bộ vẫn còn nhiều bất cập, tồn tại; việc đánh giá cán bộ vẫn còn tình trạng nể nang, chưa tuân thủ theo quy định, thiếu công tâm, khách quan,...

Trước thực trạng trên, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo phòng chuyên môn, Tổ đánh giá cải cách hành chính huyện tổ chức kiểm tra công tác đánh giá, xếp loại ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương, qua kiểm tra nhận thấy: Việc đánh giá, xếp loại chưa bám vào các tiêu chí cụ thể, chưa đánh giá rõ người, rõ việc, chưa có sự tham gia ý kiến của công chức; kết quả đánh giá thường được sử dụng cho các mục đích như xét khen thưởng, thăng tiến nhưng chưa được sử dụng hiệu quả để nâng cao chất lượng công việc; chưa tuân thủ trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng theo quy định; sổ họp đánh giá, xếp loại chưa thể hiện ý kiến của các thành viên dự họp, ghi sơ sài hoặc không có sổ ghi biên bản họp....

Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện đang tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể sau:

- Chỉ đạo các địa phương, đơn vị bám sát các văn bản hướng dẫn của tỉnh, của huyện và thực hiện theo đúng nguyên tắc được quy định tại Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 và Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa, mục đích của việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức hằng năm.

- Ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo công tác đánh giá, xếp loại theo đúng quy định.

- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện đánh giá, xếp loại của các cơ quan, đơn vị; kịp thời phê bình các đơn vị thực hiện công tác đánh giá, xếp loại chưa đúng quy định.

- Tiếp tục chỉ đạo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức trong việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức.

Câu 3: Tại Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân huyện khóa XX, Ủy ban nhân dân huyện đã tiếp thu, giải trình và giao trách nhiệm cho các tổ chức, cá nhân cũng như giải pháp về cấp đổi, cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả thực hiện việc cấp đổi, cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện từ sau Kỳ họp thứ 4 đến nay? Giải pháp trong thời gian tới?

Trả lời: Đến ngày 15/8/2022 (sau kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân huyện khóa XX), qua rà soát toàn huyện đang còn 1.100 trường hợp chưa được cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng (CNQSD) đất; 337 trường hợp chưa được cấp giấy CNQSD đất lần đầu. Ủy ban nhân dân huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tiếp tục giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, đơn vị, địa phương và hướng dẫn làm thủ tục khép hồ sơ những trường hợp chưa đủ điều kiện. Đến ngày 30/3/2023, qua rà soát, báo cáo của các địa phương thì cơ bản hoàn thành cấp đổi, cấp giấy CNQSD đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân (cấp đổi cho 904 trường hợp, 196 trường hợp chưa đủ điều kiện đã làm thủ tục khép hồ sơ; cấp giấy CNQSD đất lần đầu cho 302 trường hợp, 35 trường hợp chưa đủ điều kiện đã làm thủ tục khép hồ sơ). Thời gian qua, Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo xử lý, đặc biệt cấp đổi giấy CNQSD đất nông nghiệp xâm canh, qua rà soát đang còn 1.749 hộ chưa được cấp đổi, Ủy ban nhân dân huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tổ chức họp soát xét tiến độ và giao các địa phương hoàn thành trước 30/4/2024, nhưng tiến độ thực hiện vẫn còn chậm, nguyên nhân: Diện tích đất nông nghiệp một số vùng manh mún, nhỏ lẻ; một số hộ dân không trực tiếp canh tác nên hộ không chỉ được ranh giới sử dụng; quá trình sử dụng một số hộ tự chuyển đổi cho nhau để thuận tiện canh tác nhưng không có hồ sơ lưu trữ; một số vùng đang đo bao chưa phân tách ranh giới giữa các hộ; một số hộ chưa phân chia được quyền thừa kế nên khó khăn trong việc kê khai cấp đổi giấy CNQSD đất nông nghiệp. Trước thực trạng vừa nêu, ngày 17/5/2024, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Văn bản số 1027/UBND-TNMT về việc đôn đốc cấp đổi giấy CNQSD đất và phê bình 11 xã có tiến độ thực hiện chậm; đồng thời thành lập tổ kiểm tra, hướng dẫn, xử lý cho một số địa phương có số lượng tồn đọng lớn đồng thời giao các địa phương hoàn thành trước ngày 30/11/2024.

Câu 4: Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện cho biết kết quả chỉnh lý biến động Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân trong quá trình hiến đất xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua trên địa bàn huyện? Số diện tích chưa được chỉnh lý? Giải pháp, lộ trình thực hiện trong thời gian tới như thế nào?

Trả lời: Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, trong thời gian qua, người dân đã đồng tình ủng hộ hiến đất mở rộng đường giao thông, khu thể thao, xây dựng nhà Văn hóa và xây dựng các công trình công cộng khác. Sau khi hiến đất, các chủ sử dụng đất chưa được đo đạc, xác định lại diện tích, chỉnh lý giấy CNQSD đất theo quy định. Qua tổng hợp của các địa phương, có 3.503 hộ đã hiến 177.696,2 m² đất để xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; dự toán kinh phí trích đo, chỉnh lý bản đồ địa chính (theo đơn giá quy định tại Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh) khoảng 2,87 tỷ đồng. Để hỗ trợ người dân đo đạc, xác định lại diện tích, chỉnh lý giấy CNQSD đất, Ủy ban nhân dân huyện đã tham mưu chính sách và được Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, kỳ họp thứ 4 thông qua và ban hành tại Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 12/7/2022. Sau khi có Nghị quyết, để thực hiện đồng bộ và hiệu quả, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Văn bản số 1401/UBND-TNMT ngày 13/10/2022, trong đó yêu cầu các địa phương rà soát, lập danh sách, vận động các hộ dân đăng ký kê khai, hợp đồng với đơn vị tư vấn đo đạc, từng bước cập nhật dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn, gắn với đẩy nhanh tiến độ cấp giấy CNQSD đất lần đầu, cấp đổi giấy CNQSD đất còn tồn đọng. Tuy vậy, quá trình thực hiện do diện tích hiến chủ yếu là đất sản xuất nông nghiệp, trong khi đó nhu cầu thực tế để tách thửa chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế về đất nông nghiệp là không nhiều, đối tượng nhận tặng cho, thừa kế hạn chế,... nên một số hộ dân không làm đơn đề nghị đăng ký biến động, một số địa phương người dân có nhu cầu nhưng việc triển khai đo đạc, xây dựng hồ sơ quá chậm. Tính đến ngày 30/6/2023, không có UBND xã, thị trấn nào nộp hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân huyện nghiệm thu chính sách hỗ trợ trích đo, chỉnh lý bản đồ địa chính cho hộ gia đình, cá nhân đã hiến đất xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Ngày 31/7/2023 Nghị quyết số 33/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của Hội đồng nhân dân huyện hết hiệu lực thi hành. Do đó, yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc Văn bản số 2613/UBND-TNMT ngày 08/12/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về việc thực hiện đăng ký biến động thông tin trên giấy CNQSD đất, đồng thời cân đối từ nguồn 10% thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các nguồn hợp pháp khác để hỗ trợ cho người dân theo quy định.

II. TIẾN ĐỘ, KẾT QUẢ XỬ LÝ, GIẢI QUYẾT CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI CÒN GHI NHẬN TẠI KỶ HỌP THỨ 14 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

Câu 1: Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện quan tâm duy tu đập Khe Đá (cử tri xã Sơn Kim 2).

Trả lời: Công trình đập Khe Đá, xã Sơn Kim 2 đã bị hư hỏng tràn xả lũ, cống lấy nước. Ủy ban nhân dân huyện đã đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ nâng cấp, sửa chữa và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh đưa vào Tiểu dự án 2, Chương trình WB8 để nâng cấp. Tuy nhiên, năm 2023 dự án WB8 đã dừng triển khai thực hiện. Vì vậy, ngày 15/3/2024, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Văn bản số 517/UBND-NNPTNT đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm đầu tư, nâng cấp công trình đập Khe Đá, xã Sơn

Kim 2 để đảm bảo cấp nước cho sản xuất và an toàn cho công trình trong mùa mưa, lũ.

Câu 2: Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện đầu tư sửa chữa tuyến đường trục xã từ thôn Ngọc Sơn đến đường Hồ Chí Minh dài 4 km (cử tri xã Sơn Tiến).

Trả lời: Đường trục xã từ thôn Ngọc Sơn đến đường Hồ Chí Minh dài khoảng 4,0 km, hiện đang là đường lát nhựa bán thâm nhập, nền đường rộng 5-6,5m, mặt đường rộng 3,5m; hiện nay nhiều vị trí bong tróc, hư hỏng nhưng về cơ bản vẫn đảm bảo việc lưu thông. Đây là các tuyến đường thuộc phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân xã Sơn Tiến. Hiện nay tuyến đường đã được đưa vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tại Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện và sẽ được triển khai thực hiện khi Ủy ban nhân dân huyện bố trí được nguồn vốn.

Câu 3: Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện nâng cấp cầu vượt lũ nội thôn 6 xã Sơn Hồng với thôn 7 xã Sơn Lĩnh (cử tri xã Sơn Hồng).

Trả lời: Cầu nối thôn 6 xã Sơn Hồng với thôn 7 xã Sơn Lĩnh thuộc tuyến đường Quốc lộ 8C. Hiện trạng đây đang là cầu tràn, thường xuyên ngập vào mùa mưa lũ, thời gian ngập từ 0,5 - 01 ngày; còn khi bình thường cầu này đảm bảo việc đi lại cho người dân và các phương tiện. Tuyến đường thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân huyện đã đề xuất và Sở Giao thông vận tải đã tổ chức kiểm tra, đề xuất Bộ Giao thông vận tải.

Câu 4: Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo lắp lại hệ thống điện cao áp đã bị tháo để làm đường Quốc lộ 8A; đề xuất lắp hệ thống đèn tín hiệu tại ngã tư thị trấn (cử tri thị trấn Tây Sơn).

Trả lời:

- Về nội dung lắp lại hệ thống điện cao áp đã bị tháo để làm đường Quốc lộ 8A: UBND huyện đã có ý kiến với các Sở, ngành cấp tỉnh tại cuộc làm việc ngày 13/6/2023 do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì; tuy vậy, theo ý kiến của các ngành tại buổi làm việc, hệ thống điện thấp sáng qua địa bàn thị trấn Tây Sơn tồn tại trên phạm vi đất của đường bộ (Quốc lộ 8), các hồ sơ pháp lý của công trình không được lưu trữ đầy đủ nên không có cơ sở để xem xét bồi thường. Về đầu tư mới, hiện nay chưa bố trí được nguồn vốn, Ủy ban nhân dân huyện sẽ xem xét lập dự án đầu tư khi bố trí được nguồn vốn.

- Về nội dung lắp hệ thống đèn tín hiệu tại ngã tư thị trấn Tây Sơn: Nội dung cử tri có ý kiến thuộc nút ngã tư giao nhau giữa đường Quốc lộ 8A với đường Quốc lộ 281. Về nội dung này, Ủy ban nhân dân huyện đã có Văn bản số 1040/UBND-KTHT ngày 19/6/2023 về việc rà soát, đề xuất phương án xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông và các bất hợp lý trong tổ chức giao thông trên hệ thống đường bộ trên địa bàn, gửi Sở Giao thông vận tải đề xuất UBND tỉnh quan tâm đầu tư. Tuy nhiên, đến nay công trình chưa được xem xét, đầu tư.

Câu 5: Đề nghị hỗ trợ đền bù đối với các cột điện di dời vào vườn nhà dân nằm trong khu vực giải phóng mặt bằng Quốc lộ 8C đoạn đi qua địa bàn xã (cử tri xã Sơn Ninh).

Trả lời: Hiện nay, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 8C đang được Ủy ban nhân dân huyện và các địa phương tập trung thực hiện quyết liệt; việc đền bù hệ thống hạ tầng kỹ thuật (cột điện) sẽ được Hội đồng bồi thường GPMB dự án phối hợp UBND xã Sơn Ninh xem xét, kiểm đếm tính toán và hiện nay đang trong quá trình triển khai thực hiện.

Câu 6: Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện làm kè 2 đầu của 3 miệng cống thuộc đường Giang Trung đoạn qua thôn Hải Thượng (cử tri xã Sơn Trung).

Trả lời: Trong quá trình thực hiện dự án, vị trí mái ta luy gần miệng cống trên tuyến do chưa được gia cố ổn định dẫn đến sạt lở (như ý kiến cử tri đề nghị). Nội dung này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đã chỉ đạo nhà thầu gia cố ổn định đảm bảo an toàn công trình. Hiện nay, công trình đã được các phòng chức năng tổ chức kiểm tra nghiệm thu và chấp thuận nghiệm thu bàn giao đưa vào khai thác sử dụng.

Câu 7: Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ dự án đường vào Đền Trúc (cử tri xã Tân Mỹ Hà).

Trả lời: Công trình Đường giao thông nông thôn xã Tân Mỹ Hà (trong đó có đoạn tuyến đi qua Đền Trúc) hiện đã thi công hoàn thành. Ủy ban nhân dân huyện đang chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định để tiến hành nghiệm thu kỹ thuật và bàn giao đưa vào sử dụng.

Câu 8: Dự án Đường trục chính xã Sơn Mai cũ triển khai năm 2017 gồm: Tuyến đường tại thôn Tân Hoa dài khoảng 01 km đã hoàn thành; tuyến còn lại tại thôn Minh Giang nối Hội Sơn dài khoảng 1,3km đã đào đắp phần nền và công qua đường. Tuy nhiên, từ năm 2018 do không được bố trí vốn nên nhà thầu dừng thi công. Từ đó đến nay công trình dang dở, xe cộ đi lại nhiều, hỏng hết mặt đường, gây khó khăn đi lại cho người dân, đặc biệt vào mùa mưa lũ, người dân rất bức xúc. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và sớm triển khai dự án (cử tri xã Kim Hoa).

Trả lời:

Công trình Đường giao thông trục chính xã Sơn Mai, huyện Hương Sơn được triển khai thi công từ năm 2018, với tổng chiều dài 2.718,94 m, gồm 03 tuyến, tổng mức đầu tư 14.320.943.000 đồng (nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ và chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác). Hiện đã thi công hoàn thành 1.076,69 m (tuyến 1 và tuyến 2), còn tuyến 3 dài 1.642,25 m (thuộc thôn Minh Giang) hiện nay mới chỉ thi công xong phần đắp đất nền đường dài 1.300 m, còn hơn 300 m chưa được triển khai thi công do thiếu vốn.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân huyện giao các phòng, ban kiểm tra, tham mưu trả lời cử tri trước 30/7/2024.

Câu 9: Tổ dân phố 5, thị trấn Phố Châu có dân số đông, tuy nhiên diện tích Nhà văn hóa nhỏ, hẹp, không đảm bảo để Nhân dân sinh hoạt cộng đồng, nhưng Tổ dân phố 5 không có quỹ đất công để quy hoạch vị trí Nhà văn hóa mới. Hiện tại, liền kề với Nhà văn hóa Tổ dân phố 5 có phần đất thuộc Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện quản lý, đang làm sân bóng chuyền. Đề nghị Ủy ban nhân

dân huyện xem xét điều chỉnh, chuyển phần đất trên (sân bóng chuyên hiện trạng) cho Tổ dân phố 5 để xây dựng mở rộng khuôn viên Nhà văn hóa nhằm đảm bảo tiêu chí xây dựng đô thị văn minh, thuận lợi cho Nhân dân sinh hoạt (cử tri thị trấn Phố Châu).

Trả lời:

Qua kiểm tra trên thửa đất do Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện quản lý có hệ thống cột truyền phát sóng FE, để mở rộng khuôn viên làm Nhà văn hóa cho Tổ dân phố 5 thì phải di dời, thu hẹp trụ móng giữ dây chằng cột truyền phát sóng. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo UBND thị trấn Phố Châu phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện, các phòng liên quan và đơn vị tư vấn kiểm tra, xác định phương án di dời, thu hẹp móng trụ dây chằng néo và liên hệ với các đơn vị đủ điều kiện thẩm định việc di dời, thu hẹp trụ móng giữ dây chằng cột truyền phát sóng theo quy định.

Câu 10. Đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra kết luận rõ có hiện tượng xả thải gây ô nhiễm môi trường hay không: Trang trại ông Thắng, thôn Đông Phố, xã Quang Diệm (cử tri Sơn Giang); trang trại chăn nuôi lợn tại vùng Cựa Bàn (tiếp giáp với xã Sơn Lâm) (cử tri xã Sơn Lâm).

Trả lời: Qua kiểm tra, hộ gia đình ông Phạm Sơn Giang, khu vực Cựa Bàn, thôn 7, xã Sơn Giang và hộ ông Ngô Tất Thắng, thôn Đông Phố, xã Quang Diệm hiện đang chăn nuôi lợn với quy mô nông hộ, đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải đảm bảo theo quy định. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã: Sơn Giang, Quang Diệm thường xuyên, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường đối với các hộ gia đình nêu trên.

Câu 11: Đề nghị làm rõ việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Hùng, thị trấn Phố Châu tại khu tái định cư xã Sơn Trung (đường Lê Minh Hương) khi nào? Cơ quan nào cấp? Theo nắm bắt của cử tri thì nền đất ở của hộ ông Hùng nằm trên con đường 7m đã được quy hoạch trước đó. Hướng giải quyết như thế nào? (cử tri xã Sơn Trung).

Trả lời:

Thửa đất mà cử tri đề cập ở trên là thửa đất số 130, tờ bản đồ 02, diện tích 375 m² tại thôn Mai Hà, xã Sơn Trung thuộc quyền sử dụng của ông Phùng Viết Hùng và bà Hà Thị Như, trú tại thị trấn Phố Châu. Về nguồn gốc đất, quá trình sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thửa đất có diện tích 375 m², trong đó: đất ở 150 m², đất trồng cây lâu năm (đất vườn) 225 m² được Ủy ban nhân dân huyện cấp giấy CNQSD đất số BI 632060, ngày 15/9/2012; nguồn gốc đất được giao theo Nghị định 64/CP của Chính phủ cho các ông, bà: Phạm Văn Bình, Nguyễn Sinh và Lưu Hải Châu; mục đích sử dụng: đất lúa. Đến tháng 11 năm 2009, các ông, bà: Phạm Văn Bình, Nguyễn Sinh và Lưu Hải Châu chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bà Phạm Thị Tạo đồng sử dụng bà Phạm Thị Hoài Thương; tháng 4 năm 2010, bà Phạm Thị Tạo và bà Phạm Thị Hoài Thương chuyển mục đích sử dụng 375 m² từ đất lúa sang 150 m² đất ở và 225 m² đất vườn (đất trồng cây lâu năm); tháng 6 năm 2012, bà Phạm Thị Tạo và

bà Phạm Thị Hoài Thương chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Phùng Viết Hùng và bà Hà Thị Như, trú tại thị trấn Phố Châu sử dụng từ đó đến nay.

Để xác định việc thửa đất ông Phùng Viết Hùng và bà Hà Thị Như có bị chồng lấn lên quy hoạch đường giao thông trong khu tái định cư hay không, Ủy ban nhân dân huyện giao Ủy ban nhân dân xã Sơn Trung kiểm tra hồ sơ quy hoạch tổng mặt bằng khu đất (quy hoạch tổng mặt bằng đầu giá quyền sử dụng đất đã được UBND huyện phê duyệt năm 2004); đồng thời phối hợp các phòng, ban liên quan trích đo bản đồ địa chính khu vực đất quy hoạch tái định cư và thửa đất của ông Phùng Viết Hùng và bà Hà Thị Như để xác định có hay không việc chồng lấn, hoàn thành trước ngày 30/7/2024.

Câu 12: Đề nghị giải quyết hồ sơ tồn đọng trong cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình bà Đinh Thị Huệ, xác định lại diện tích đất trên thực địa cho hộ bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm, Tổ dân phố 1, thị trấn Tây Sơn (cử tri thị trấn Tây Sơn).

Trả lời: Về hồ sơ cấp đổi giấy CNQSD đất cho hộ gia đình bà Đinh Thị Huệ, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Hương Sơn - Đức Thọ hướng dẫn UBND thị trấn Tây Sơn xây dựng hồ sơ theo quy định. Còn việc xác định lại diện tích đất trên thực địa cho hộ bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm, UBND thị trấn Tây Sơn đã liên hệ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Hương Sơn - Đức Thọ trích đo; tuy vậy, hộ bà Cẩm không đồng tình với kết quả trích đo, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức làm việc với bà Cẩm để thống nhất các nội dung liên quan, hiện tại UBND thị trấn Tây Sơn đang xây dựng hồ sơ cấp đổi giấy CNQSD đất.

Câu 13: Xem xét trả lời cụ thể trường hợp ông Nguyễn Sơn (thôn 1, xã Sơn Bình) có thửa đất số 1076, tờ bản đồ số 03, diện tích 654,7m² (đất ở 300m², đất trồng cây lâu năm 354,7m²), đất sử dụng lâu dài, không có tranh chấp, hộ gia đình đã làm hồ sơ gửi lên huyện từ năm 2012, đã nộp thuế (có biên lai nộp tiền ngày 10/01/2013 với số tiền 3.156.000đ (ba triệu một trăm năm mươi sáu nghìn đồng). Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được cấp bìa (cử tri xã Sơn Bình).

Trả lời: Thửa đất của ông Nguyễn Sơn có nguồn gốc được Ủy ban nhân dân xã Sơn Bình giao đất trái thẩm quyền năm 1996. Năm 2012, thực hiện Quyết định số 2005/QĐ-UBND ngày 13/7/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định cấp giấy CNQSD đất cho hộ gia đình, cá nhân được giao đất làm nhà ở sai thẩm quyền; nhưng đến nay ông Sơn chưa được cấp giấy CNQSD đất, nguyên nhân chưa có đường vào cho thửa đất. Nội dung này, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Sơn Bình vận động làm việc cụ thể và đề xuất phương án, hiện tại xã đã vận động các hộ hiến đất làm đường giao thông, đang tiến hành trích đo bản đồ làm thủ tục thu hồi đất; sau khi hoàn thành thu hồi đất, tổ chức xây dựng hồ sơ cấp giấy CNQSD đất cho ông Sơn theo quy định của pháp luật.

Câu 14: Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện hỗ trợ kinh phí đo đạc chỉnh lý bản đồ, lập hồ sơ địa chính sau tích tụ; có văn bản hướng dẫn cụ thể về đơn giá trích đo từng thửa đất cho vùng tích tụ để tuyên truyền cho Nhân dân được biết, triển khai thực hiện trong những năm tiếp theo (hiện tại chưa có đơn giá cụ thể, mới chỉ có đơn

giá trích đo độc lập các thửa đất). Đề nghị sau chuyển đổi, tập trung, tích tụ ruộng đất của từng năm triển khai đo đạc, chỉnh lý bản đồ và cho chỉnh lý số thửa, số tờ, diện tích trên giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình sử dụng theo đúng hiện trạng thửa đất mới bàn giao sau tích tụ. Khi hoàn thành việc tập trung, tích tụ trên địa bàn toàn thôn, toàn xã thì triển khai cấp đổi đồng loạt theo số liệu sau tích tụ (thôn nào làm hết tất cả các xứ đồng của thôn thì làm hồ sơ cấp đổi) (cử tri xã Sơn Giang).

Trả lời:

Về chính sách hỗ trợ tập trung, tích tụ ruộng đất: Theo quy định tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã không có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về các chính sách hỗ trợ, vì vậy cấp huyện không thể ban hành các chính sách hỗ trợ mà chỉ áp dụng chính sách hỗ trợ tập trung, tích tụ ruộng đất theo Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Năm 2023, một số xã đã triển khai thực hiện việc tập trung, tích tụ ruộng đất, đến nay đã có 10 đơn vị (Sơn Giang, Quang Diệm, An Hòa Thịnh, Sơn Châu, Sơn Tây, Sơn Ninh, Sơn Hàm, Sơn Phú, Sơn Trung, Sơn Trà), với diện tích khoảng 125,3 ha đã được Ủy ban nhân tỉnh phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - Dự toán đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính đất nông nghiệp và cấp đổi giấy CNQSD đất sau tập trung, tích tụ ruộng đất theo Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 18/11/2021 từ nguồn kinh phí theo chính sách Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các xã phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hương Sơn - Đức Thọ đẩy nhanh tiến độ đo đạc bản đồ địa chính, hoàn thành xây dựng hồ sơ cấp đổi giấy CNQSD đất, xây dựng hồ sơ hưởng chính sách theo Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện công tác tập trung, tích tụ ruộng đất theo chỉ tiêu giao năm 2024.

Câu 15: Xã Sơn Lĩnh được Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển mục đích sử dụng từ rừng phòng hộ sang rừng sản xuất 201,9 ha rừng tự nhiên và 10,7 ha rừng trồng tại Quyết định số 1511/QĐ-UBND ngày 28/5/2012 nhưng đến nay chưa được chỉnh lý trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên Nhân dân chưa sử dụng được. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện hướng dẫn cho Nhân dân được chỉnh lý giấy chứng nhận để sử dụng theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh (cử tri xã Sơn Lĩnh).

Trả lời: Về nội dung này, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND xã Sơn Lĩnh để tiến hành kiểm tra, rà soát. Qua rà soát, có 26 hộ thuộc thôn 7, xã Sơn Lĩnh năm 2011 được giao đất, cấp giấy CNQSD đất lâm nghiệp với diện tích 66,2 ha, thuộc tiểu khu 27, khoảnh 7; trên các giấy CNQSD đất thể hiện mục đích sử dụng: đất rừng phòng hộ, đất trồng rừng phòng hộ, đất khoanh nuôi bảo vệ rừng tự nhiên... Ngày 28/5/2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 1511/QĐ-UBND về việc điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng, trong đó tại tiểu khu 27, khoảnh 7 xã Sơn Lĩnh được chuyển từ rừng phòng hộ sang rừng tự nhiên sản xuất 201,9 ha. Tuy vậy, việc chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng liên quan nhiều quy định như Luật đất

đai 2013, Luật lâm nghiệp 2017 và các Thông tư, Nghị định hướng dẫn thi hành khác và đây là thuộc trường hợp chuyển mục đích sử dụng rừng phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép, nên liên quan đến quy trình, trách nhiệm, thủ tục hồ sơ và thẩm quyền cho phép chuyển mục đích... Hiện Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục giao các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Hạt Kiểm lâm Hương Sơn và địa phương tổ chức kiểm tra thực địa từng thửa đất, nghiên cứu tham mưu xử lý đúng quy định của pháp luật.

Câu 16: Dự án rừng Bà Lành cấp trước đây, hiện tại các hộ dân đang sản xuất chồng lấn lên. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện rà soát chỉ lại diện tích, làm thủ tục cấp đổi lại giấy chứng nhận cho bà con yên tâm sản xuất (cử tri xã Sơn Kim 2).

Trả lời: Qua kiểm tra, rà soát, năm 2002 có 79 hộ dân thôn Hạ Vàng, xã Sơn Kim 2 được Ủy ban nhân dân huyện cấp giấy CNQSD đất, với diện tích 170 ha đất lâm nghiệp. Nhưng hiện tại, trên thực tế có khoảng 30 hộ đang sản xuất (trồng cây keo) trên phần diện tích của 79 hộ được cấp giấy CNQSD đất. Để từng bước xử lý kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân huyện giao Ủy ban nhân dân xã Sơn Kim 2 chịu trách nhiệm khâu nối với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hương Sơn - Đức Thọ hoặc các đơn vị tư vấn có tư cách pháp nhân, căn cứ vào bản đồ, hồ sơ giao đất cho các hộ để tiến hành đo đạc, xác định lại ranh giới, diện tích, sau khi hoàn thành đo đạc, xây dựng hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân huyện cấp đổi lại giấy CNQSD đất cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định. Nhưng đến nay UBND xã Sơn Kim 2 chưa có hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy CNQSD đất lâm nghiệp cho các hộ. UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan tổ chức làm việc với UBND xã Sơn Kim 2 để hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện.

Câu 17: Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện cho chủ trương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ của thị trấn Phố Châu có diện tích ruộng xâm canh tại xã Sơn Hàm ở vùng Me Trành, Cửa Cộ, Gia Hèn, đồng Trí, đồng Quan Sâu, Dung Lược, Cây Vại (chưa được cấp giấy CNQSD đất) (cử tri thị trấn Phố Châu); cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ruộng xâm canh tại xã Sơn Phú (hồ sơ đã làm 01 tháng nhưng đến nay vẫn chưa có) (cử tri Sơn Phú); trả kết quả trích đo của xã Sơn Trung về diện tích ruộng xâm canh của Nhân dân xã Sơn Phú (trích đo ngày 21/9/2023) (cử tri xã Sơn Trung).

Trả lời:

- Về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ của thị trấn Phố Châu có diện tích ruộng xâm canh tại xã Sơn Hàm ở vùng: Me Trành, Cửa Cộ, Gia Hèn, đồng Trí, đồng Quan Sâu, Dung Lược, Cây Vại: Việc cấp đổi giấy CNQSD đất nông nghiệp xâm canh từ tháng 7 năm 2023 đến nay, UBND huyện đã ban hành 06 Văn bản đề tập trung chỉ đạo; tổ chức họp soát xét tiến độ và ban hành Thông báo Kết luận số 276/TB-UBND ngày 29/11/2023 và đề nghị các địa phương hoàn thành việc cấp đổi giấy CNQSD đất nông nghiệp xâm canh trước ngày 30/4/2024; chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hương Sơn - Đức Thọ trực tiếp tại 07 địa phương để hướng dẫn xử lý các tồn tại, vướng mắc, khó khăn tại cơ sở. Tuy vậy đến nay, tiến

độ thực hiện rất chậm, kết quả đạt thấp; toàn huyện mới có 10 xã, thị trấn nộp hồ sơ của 525 hộ về Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hương Sơn - Đức Thọ trên tổng số rà soát ban đầu 1.749 hộ chưa được cấp đổi; có 04 địa phương chưa có hồ sơ nộp về Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để thẩm định; 06 địa phương có tiến độ thực hiện chậm đang còn số lượng tồn đọng nhiều. Ủy ban nhân dân huyện phê bình 11 địa phương và giao các địa phương hoàn thành việc cấp đổi giấy CNQSD đất nông nghiệp xâm canh trước ngày 30/11/2024 tại Văn bản số 1027/UBND-TNMT ngày 17/5/2024 (trường hợp không đủ điều kiện hoặc hộ gia đình không có nhu cầu, không phối hợp thực hiện, tổ chức làm việc với các hộ lập bằng biên bản để lưu trữ hồ sơ).

- Về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ruộng xâm canh tại xã Sơn Phú: Qua rà soát, hiện tại hồ sơ cấp đổi GCNQSD đất nông nghiệp xâm canh tại xã Sơn Phú có 02 địa phương nộp về Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hương Sơn - Đức Thọ, với 33 hồ sơ (thị trấn Phố Châu 25 hồ sơ, xã Sơn Trung 08 hồ sơ). Theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ, thời gian nộp ngày 08/11/2023, thời gian trả kết quả ngày 20/12/2023. Hiện tại, hồ sơ đã được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh thẩm định và trả kết quả cho các địa phương.

- Về trả kết quả trích đo của xã Sơn Trung về diện tích ruộng xâm canh của Nhân dân xã Sơn Phú (trích đo ngày 21/9/2023): Theo báo cáo của Văn phòng Đăng ký đất đai, hiện tại xã Sơn Trung chưa liên hệ việc trích đo bản đồ cho các hộ Sơn Phú xâm canh trên địa bàn Sơn Trung, chỉ có trích đo bản đồ các hộ thị trấn Phố Châu xâm canh tại xã Sơn Trung, đã trả kết quả cho xã Sơn Trung vào ngày 20/11/2023.

Câu 18: Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện cho các hộ dân xã Quang Diệm chuyển mục đích sử dụng đất trước đây là Dự án đất trồng cam bù xã Sơn Quang cũ chuyển thành đất ở theo quy định của pháp luật (cử tri xã Quang Diệm).

Trả lời: Điều kiện để chuyển mục đích sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và xét nhu cầu thực tế của người sử dụng đất được quy định tại Điều 52 Luật Đất đai năm 2013. Do vậy, giao Ủy ban nhân dân xã Quang Diệm rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và xét nhu cầu thực tế của hộ khi các hộ dân có đề nghị xin chuyển mục đích sử dụng đất. Nếu đủ điều kiện, xây dựng hồ sơ trình cấp có thẩm quyền để được xem xét xử lý, trường hợp không đủ điều kiện yêu cầu trả lời công dân theo quy định.

Câu 19: Thực hiện Nghị quyết 01/NQ-HU năm 2014 của Huyện ủy về việc dồn điền đổi thửa, một số diện tích ruộng xâm canh tăng lên nhiều so với thực tế, hiện nay khi làm các thủ tục pháp lý để cấp đổi GCNQSD đất không có cơ sở chứng minh được diện tích tăng lên, vì vậy không cấp đổi được GCNQSD đất. Đề nghị có hướng xử lý để cấp đổi bìa cho các đối tượng này (cử tri xã Sơn Phú).

Trả lời: Việc cấp đổi giấy CNQSD đất nông nghiệp xâm canh, thời gian qua, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tổ chức họp soát xét tiến độ đối với 15 địa phương có đất nông nghiệp xâm canh để đôn đốc, đẩy nhanh việc xây dựng hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận. Tuy vậy, đến nay kết quả đạt

còn thấp, nguyên nhân chủ yếu do các hộ không canh tác; không nhận được đất ngoài thực địa; chưa phân chia được quyền thừa kế và một số trường hợp thực hiện “chuyên đổi ruộng đất” nên vị trí và diện tích thửa đất trên giấy chứng nhận không phù hợp với bản đồ địa chính và không phù hợp tại thực địa... Giao Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ Văn bản số 3574/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 21/11/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh về việc giải quyết tồn tại, vướng mắc liên quan đến công tác cấp giấy CNQSD đất để hướng dẫn người dân thực hiện theo quy định.

Câu 20: Đề nghị huyện quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho y tế thôn bản (cử tri xã Kim Hoa).

Trả lời: Năm 2023 và 5 tháng đầu năm 2024, Ủy ban nhân huyện chỉ đạo ngành y tế xây dựng kế hoạch tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho nhân viên y tế thôn, tổ dân phố. Kết quả đến nay, Trung tâm Y tế huyện đã phối hợp với các đơn vị y tế tuyến tỉnh tổ chức 02 đợt tập huấn cho 241 nhân viên y tế thôn, tổ dân phố toàn huyện (bao gồm 20 người là nhân viên y tế thôn của xã Kim Hoa) về nghiệp vụ phòng, chống dịch bệnh; dân số phát triển; dinh dưỡng và kỹ năng thống kê số liệu y tế theo giáo trình của Bộ Y tế.

Câu 21: Đề nghị quan tâm thực hiện chính sách cho Công an viên có thời gian công tác 15 năm trở lên (cử tri xã Sơn Trường).

Trả lời:

Thực hiện Văn bản số 7048/UBND-VX1 ngày 22/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc hướng dẫn thực hiện chế độ đối với Công an viên có trên 15 năm công tác và Hướng dẫn số 174/SNV-STC ngày 13/02/2020 của Liên ngành Sở Nội vụ và Sở Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ đối với Công an xã nghỉ việc, Ủy ban nhân dân huyện đã tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức rà soát, hướng dẫn đối tượng lập hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp một lần theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ.

Sau khi tiếp nhận 74 hồ sơ của 17 xã, thị trấn; Tổ thẩm định (thành lập tại Quyết định số 6700/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của UBND huyện) đã có văn bản trả lại 11 hồ sơ do không đủ điều kiện hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ; đồng thời chuyển Công an huyện 63 hồ sơ để tổ chức thẩm tra, xác minh.

Hiện nay, Công an huyện đã tổ chức thẩm tra, xác minh số đối tượng đủ điều kiện, UBND huyện giao các phòng có liên quan tham mưu thực hiện chi trả chế độ theo đúng quy định.

Câu 22: Xã Sơn Lâm có 03 bộ hồ sơ Huân chương chiến công kháng chiến Biên giới hải đảo gồm: ông Nguyễn Hữu Tạo (thôn Lâm Đồng), ông Bùi Quang Trung (thôn Lâm Giang), ông Lê Ngọc Hải (thôn Lâm Thọ), hồ sơ đã nộp lên Ban Chỉ huy Quân sự huyện từ năm 2020. Đề nghị Ban Chỉ huy Quân sự huyện trả lời cho cử tri rõ hồ sơ đã chuyển đến cấp nào, có được hưởng chế độ không? (cử tri xã Sơn Lâm).

Trả lời:

Triển khai Công văn số 2571/PCT-TuH, ngày 09/8/2021 của Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh về giải quyết khen thưởng thành tích kháng chiến, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào và tuyến 1 biên giới phía Bắc, hải đảo xa, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện triển khai thực hiện đến các xã, thị trấn kèm theo các mẫu biểu, hồ sơ đề nghị khen thưởng theo Hướng dẫn số 124/HD-CT ngày 22/01/2015 của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt nam về việc tiếp tục giải quyết khen thưởng thành tích kháng chiến, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào và tuyến 1 biên giới phía Bắc, hải đảo xa.

Đến tháng 1/2022, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã nhận được hồ sơ đề nghị khen thưởng thành tích trong các cuộc kháng chiến, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào và tuyến 1 biên giới phía Bắc, hải đảo xa của các ông: Lê Ngọc Hải, Bùi Quang Trung, Nguyễn Hữu Tạo đều trú tại xã Sơn Lâm. Qua kiểm tra, thẩm định của cơ quan chuyên môn, hồ sơ của các ông chưa đầy đủ, còn thiếu một số nội dung, cụ thể:

- Ông Lê Ngọc Hải: Trong Lý lịch quân nhân không thể hiện quá trình công tác và địa bàn hoạt động để được khen thưởng theo hướng dẫn; bản khai thiếu dòng nhập ngũ và xuất ngũ.

- Ông Bùi Quang Trung: Trong Lý lịch đảng viên thể hiện thời gian công tác ở đảo xa chưa đủ so với quy định: Từ tháng 4/1977 đến 5/1978 thời gian là 01 năm 02 tháng, từ 01/1979 đến 7/1980 thời gian là 01 năm 07 tháng, tổng cả 02 đợt là 02 năm 09 tháng (theo quy định thời gian để được khen thưởng từ 03 năm trở lên); bản khai thiếu dòng nhập ngũ và xuất ngũ.

- Ông Nguyễn Hữu Tạo: Bản khai thiếu dòng nhập ngũ và xuất ngũ.

Hiện nay, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã trả lại hồ sơ của các ông có tên trên qua Ban Chỉ huy Quân sự xã Sơn Lâm (tháng 11/2023), lý do trả lại chậm là do cán bộ chuyên môn chuyên công tác, sơ suất trong bàn giao công việc. Ban Chỉ huy quân sự huyện đã cử Tổ công tác trực tiếp làm việc với các ông có tên trên để chia sẻ, thông cảm và kiểm điểm tập thể, cá nhân có liên quan.

Đây là hình thức xem xét đề nghị khen thưởng tồn đọng và chỉ xem xét đề nghị theo từng đợt khi có hướng dẫn của cấp trên. Đề nghị các ông bổ sung thêm hồ sơ và giấy tờ hợp lệ khác chứng minh thời gian, địa điểm công tác và nộp lại Ban Chỉ huy Quân sự huyện (qua Ban Chỉ huy Quân sự xã Sơn Lâm) để được xem xét, đề nghị khen thưởng khi có công văn, hướng dẫn của cấp trên./.

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN